

สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุม ๙ ชั้น ๑๕ อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน

ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน	ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๑. ให้ทุกส่วนราชการบูรณาการความร่วมมือและประสานงานกัน โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาภัยแล้ง โดยคิดและวางแผนการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ ครบวงจร และให้คำนึงถึงผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้รับ รวมทั้งกำกับและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง อำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการของภาครัฐอย่างทั่วถึง	ทุกส่วนราชการ
๒. ให้กระทรวงพลังงานดำเนินการบริหารจัดการเรื่องการอนุญาตประกอบกิจการพลังงานทดแทนในแต่ละพื้นที่ โดยให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการด้วย อาทิ กรณีโรงงานไฟฟ้าชุมชนที่มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ให้คำนึงถึงการกำจัดแผงโซลาร์เซลล์ที่หมดอายุการใช้งาน กรณีการใช้กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า ให้พิจารณาระดับความดังของเสียง หรือระยะห่างจากพื้นที่พักอาศัยของประชาชนด้วย	กระทรวงพลังงาน
๓. ให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงการต่างประเทศเร่งรัดการเจรจาต่อรองกับประเทศกัมพูชาในกรณีพื้นที่อ้างสิทธิ์ เพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ร่วมกัน แต่ประเทศไทยจะต้องไม่สูญเสียดินแดนทั้งผืนดินและผืนน้ำ	กระทรวงพลังงานและ กระทรวงการ ต่างประเทศ
๔. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นรูปธรรมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ๔.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกันพิจารณาการกำหนดพื้นที่ (Zoning) ในการปลูกพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน อาทิ ปาล์ม หญ้าเนเปียร์ อ้อย โดยกำหนดพื้นที่บริเวณเพาะปลูก และปริมาณที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของประเทศ ๔.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมการขุดบ่อน้ำ/สระน้ำ โดยใช้น้ำยางธรรมชาติปูเคลือบผิวเพื่อป้องกันน้ำซึมลงสู่ผิวดิน และสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาการให้สิทธิ	กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงกลาโหม สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริม

ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน	ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
<p>ประโยชน์ด้านภาษีอากร เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานเอกชนดำเนินการหรือประกอบกิจการดังกล่าวด้วย</p> <p>๔.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคมพิจารณาสนับสนุนการใช้ประโยชน์หรือการหารายได้ของประชาชนจากดินที่มีการขุดขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ อาทิ การขุดดินแลกรน้ำ/แลกบ่อเพื่อการกักเก็บน้ำ การขุดลอกแม่น้ำลำคลอง การนำดินไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก/การก่อสร้าง</p> <p>๔.๔ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ทั่วประเทศ เช่น การขุดคลองเพื่อการเติมน้ำ ทั้งนี้ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาให้การสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็น</p> <p>๔.๕ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมสำรวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำในชุมเมือง และร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนในการนำน้ำในชุมเมืองมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ทั้งนี้ ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานเอกชนดำเนินการหรือประกอบกิจการดังกล่าวด้วย</p> <p>๔.๖ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมสำรวจปริมาณน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำน้ำทิ้งดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการบำบัดน้ำตามมาตรฐานให้ได้คุณภาพ รวมทั้งมีระบบตรวจสอบอย่างเข้มข้นก่อนนำน้ำทิ้งดังกล่าวไปให้เกษตรกรใช้ประโยชน์</p> <p>๔.๗ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาการนำน้ำทะเลเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้น้ำจืด เพื่อการใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่พื้นที่ใกล้หรือติดกับทะเล เช่น พื้นที่มาบตาพุด ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ น้ำจืดของประชาชนในพื้นที่ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย</p> <p>๔.๘ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการสำรวจพื้นที่แม่น้ำที่แห้งขอด และขุดเจาะหาน้ำใต้พื้นดินเพื่อการเติมน้ำสำหรับการใช้ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ให้ดำเนินการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ สำหรับเตรียมการปล่อยลงสู่แหล่งน้ำเพื่อสร้างสมดุลระบบนิเวศในพื้นที่ต่อไปด้วย</p>	<p>การลงทุน และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ</p>

ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน	ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
<p>๔.๙ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงกลาโหมดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ที่ประชาชนมีความต้องการในการใช้น้ำ หรือประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ และเร่งรัดการขุดบ่อน้ำบาดาลเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไป</p>	
<p>๕. ให้ทุกส่วนราชการที่มีความจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบกลางเพื่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อาทิ การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาภัยแล้ง จัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณส่งให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากมีแผนงาน/โครงการที่ยังไม่จำเป็นเร่งด่วนให้พิจารณาปรับเปลี่ยนไปดำเนินการแผนงาน/โครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วหรือเป็นแผนงาน/โครงการระยะสั้นที่มีความพร้อมในการดำเนินการ</p>	ทุกส่วนราชการ
<p>๖. ให้ทุกส่วนราชการร่วมกันดำเนินการการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเป็นรูปธรรมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>๖.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลังพิจารณาการให้สิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ เพื่อการดูแลบุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุข ซึ่งปฏิบัติภารกิจให้การดูแลประชาชนภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อาทิ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ การจัดทำประกันสุขภาพ</p> <p>๖.๒ ให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพาณิชย์บริหารจัดการและตรวจสอบการจัดหาและการจัดสรรหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน โดยให้ได้รับตามความจำเป็นและลำดับความสำคัญของการใช้งาน และเป็นไปอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ให้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาหารือและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปริมาณและความต้องการในการใช้หน้ากากอนามัยโดยเร็ว นอกจากนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและจับกุมผู้ค้าที่กักตุนหรือขายหน้ากากอนามัยเกินราคาด้วย</p> <p>๖.๓ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการเพิ่มกำลังการผลิตหน้ากากอนามัยให้มากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้งาน</p>	ทุกส่วนราชการ

ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน	ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
<p>๖.๔ ให้ทุกส่วนราชการหลีกเลี่ยงการจัดงานที่มีการรวมตัวของบุคคลเป็นจำนวนมาก และเปลี่ยนการจัดประชุมสัมมนาในต่างประเทศเป็นการจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศหรือสถานที่จัดงานในประเทศแทน</p> <p>๖.๕ ให้ส่วนราชการระดับกระทรวงกำหนดให้มีศูนย์ประสานงานเพื่อการทำงานร่วมกับศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)</p> <p>๖.๖ ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงพยาบาลเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง</p> <p>๖.๗ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดหาช่องทาง หรือจัดทำแอปพลิเคชัน (Application) เพื่อการติดตามข้อมูลข่าวสารและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน อาทิ สถานที่จำหน่ายหน้ากากอนามัย การติดตามข้อมูลผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยที่มาจากประเทศในกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๖.๘ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อาทิ การลดค่าสาธารณูปโภค การใช้ประโยชน์จากรถทัวร์ที่อยู่ในช่วงหยุดการให้บริการชั่วคราว การลดค่าเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการรายย่อย การผ่อนผัน/การพักชำระ/การขยายระยะเวลาในการชำระหนี้เงินกู้/จํานำ การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำได้ (Soft Loans)</p>	

สำนักงาน ก.พ.

แก้ไข ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓